
26. apríl 2021 

Til þess sem málið varðar hjá Ísafjarðarbæ. 

Efni:  Lóðamörk ástand lóðar sem  tiheyrir Ísafjarðarbæ (sjá mynd)  

 

Ég, Ólafur Guðsteinn Kristjánsson (kt. 0612755769) , set saman þetta erindi fyrir hönd 

eigenda Suðurtanga 2. Erindið varðar planið fyrir framan húsið. 

Erindi okkar er tvíþætt: Fyrst myndum við vilja fá úr því skorið hvort svæði það sem sjá má á 

mynd hér fyrir neðan tilheyri ekki Ísafjarðarbæ. Sé sú raunin, sem við teljum að sé, myndum 

við vilja fara fram á að tekið verði fyrir á bæjarrásðfundi að lagfæra svæðið sem er í afar 

slæmu ásigkomulagi og það sem fyrst. Þyrfti það að vera á undan þeirri áætlun sem er nú 

þegar til staðar. Við teljum að lagfæring þess geti ekki beðið og að sanngjarnt sé að ráðist 

verði í málið fyrr en þau þrjú ár á áætluninni gera ráð fyrir. 

Í besta falli þyrfti að að skafa ofan af planinu, drena og koma fyrir niðurföllum og setja 

varanlegt bundið slitlag, malbik, ollíumöl eða steypu. Aukinheldur ber sveitafélaginu, að við 

teljum, að leggja gangstéttir beggja vegna meðfram veginum, slíkt, gangstéttir og annar gatna 

frágangur, er innifalinn í fasteigna- og gatnagerðargjöldum. Ekkert hefir verið gert á þessu 

svæði í langan tíma   

Til vara mætti setja möl og drena svæðið vel, annars fer þetta aftur á sama veg. 

Upphaflega  lá svo vegurinn núverandi alveg meðfram húsinu og var malbikaður. Eftir að 

safnið bygði smiðshúsið var veginum breytt í núverandi horf.  

 

Virðingarfyllst, 

Fyrir hönd eigenda Suðurtanga 2 

 

Ólafur Guðsteinn Kristjánsson 

 

_______________________________________________________ 


